



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 319

ngày 12 tháng 8 năm 2001

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thức Giác

*Thức giác chính mình duyên tốt đẹp
Thực hành chất phát qui giềng mối
Giải thông đời đạo quân bình đạt
Phát triển không ngừng tự tiến trôi*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 10/06/01 đến 16/6/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Sự trung kiên với Trời Đất có hữu ích gì không?
- 2) Lá lách yếu do đâu hình thành?
- 3) Thương nhau phải giúp đỡ lẫn nhau tại sao?
- 4) Tại sao quả địa cầu chuyển nóng hơn?
- 5) Điện của quả địa cầu có làm việc hay không?
- 6) Trí ý có thể phân minh được đời hay không?
- 7) Tu bằng trí ý là sao?

<p>1) Montréal, 10-06-2001 6 : 15 AM <i>Hỏi : Sự trung kiên với Trời Đất có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự trung kiên của hành giả đối với Trời Đất rất hữu ích khi hành pháp</p> <p>Kệ : <i>Ý chí quang tâm tự tiến hành Chung hành chơn tâm duyên lành mạnh Qui nguyên giếng mối không giờ dứt Trí tuệ không ngừng tự đạt thanh</i></p>	<p>2) Montréal, 11-06-2001 4 : 22 AM <i>Hỏi : Lá lách yếu do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa lá lách yếu do sự liên hệ của ngũ tạng yếu</p> <p>Kệ : <i>Sự vận hành yếu khó tiến thân Không thông không trụ tiến không thành Phân minh chậm lụt giải không kịp Trì trệ lưu thông điển ứ thành</i></p>
<p>3) Montréal, 12-06-2001 2 : 55 AM <i>Hỏi : Thương nhau phải giúp đỡ lẫn nhau tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thương nhau phải giúp đỡ lẫn nhau là những điều cần thiết</p> <p>Kệ : <i>Quý nhau thực hiện tâm thiển lành Tha thứ cho nhau mới thật quý nhau Xây dựng chung tiến qui một mối Tâm lành tận độ quý Trời cao</i></p>	<p>4) Montréal, 13-06-2001 1 : 40 AM <i>Hỏi : Tại sao quả địa cầu chuyển nóng hơn?</i></p> <p>Đáp : Thừa quả địa cầu đã chứa đựng lâu năm chất đốt của loài người hình thành càng ngày càng nóng hơn</p> <p>Kệ : <i>Chứa đựng quá nhiều mất quân bình Lâu ngày ứ đọng tạo thành hình Cỏ cây khó sống khó phân minh Đồi đạo không thông khó hợp khuynh</i></p>
<p>5) Montréal, 14-06-2001 2 : 00 AM <i>Hỏi : Điểm của quả địa cầu có làm việc hay không?</i></p> <p>Đáp : Thừa điểm của quả địa cầu sẽ làm việc khi điểm có thặng dư</p> <p>Kệ : <i>Điện năng phân giải chuyển quân bình Diễn tiến phân minh rõ tiến trình Qui nguyên một mối cần thăng tiến Giải thông đời đạo rõ quân bình</i></p>	<p>6) Montréal, 15-06-2001 2 : 15 AM <i>Hỏi : Trí ý có thể phân minh được đời hay không?</i></p> <p>Đáp : Thừa trí ý có thể phân minh được đời</p> <p>Kệ : <i>Đời nặng gánh không kham vì tham khổ Thế gian chuyển động qui thành mô Thâm sâu chịu đựng tự hàm hồ Thế giới không thông chuyển biến vô</i></p>
<p>7) Montréal, 16-06-2001 8 : 20 AM <i>Hỏi : Tu bằng trí ý là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa tu bằng trí ý là xây dựng trung ương điển năng của cơ thể</p> <p>Kệ : <i>Trí ý khai minh rõ tiến trình Trung ương xây dựng trí phân minh Đường tu khai triển không giờ dứt Điển giới phân minh rõ tiến trình</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

V N, ngày 28/5/ 2000

Kính thưa Đức Thầy,

Con tên là N , sanh năm Bính Tý (56 tuổi) trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam vừa qua đáng lẽ con đã chết hàng chục lần nhưng sao con vẫn còn sống ! Bây giờ con thấy và khẳng định là nhờ Trời Phật hộ độ cho con. Cho nên 5 năm qua con đã “gát kiếm”, sự nghiệp cơ đồ vật chất của vợ chồng con đã buông bỏ hẳn khi chúng con ngộ pháp Vô Vi. Vợ chồng con cùng tu, cùng nghe băng, chịu nghe nhiều lời khuyên của các bạn đạo và luôn coi trọng hành pháp (ngày đêm hành 3 cử, mỗi cử đến một giờ, lúc bệnh đau không bỏ công phu lần nào).

Quá trình tu của con như nói trên nhưng sao kết quả ỳ ạch quá !! Hiện nay con đang tự kiểm điểm, con tự thấy có lẽ cái chính là do con hành Pháp Luân Thường Chuyển chưa “đủ đô” (hơi thở của con còn ngắn quá và chưa thật dũng mãnh), đồng thời còn bị chi phối bởi các vấn đề khác.

Vậy con xin kính Thầy cho con lời chỉ dạy nói chung, đặc biệt con xin phép Thầy cho con được thở Pháp Luân theo cách thở thật sâu, dài đến ngộp. Vì sâu ngộp là phải ráng, mà ráng thì có hơi xì ra chút ít, rồi tiếp hít vô nữa, cứ như vậy hít vô là đương nhiên bụng có hơi hơi hóp, như vậy có được không Thầy ?

Con tin, nếu được Thầy chỉ dẫn, cho phép thì con nhất định thở thông. Khi thở thông, con có thể định được, phải không Thầy ? Con nguyện cố gắng tu để sớm trở thành người “đồng chí” của Thầy.

Nhân đây, con kính trọng Thầy, con chúc Thầy thật khỏe. Con rất mong gặp Thầy.

Con kính bái Thầy.

N M N

Karlov Vary, ngày 27/7/2000

M N,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 28-05-2000, được biết con đã thực hành Pháp Lý Vô Vi KHHBPP, sau khi tham gia chính chiến khổ cực đã tự cảm nhận được nhiều điều không hay của trường đời, vợ chồng con đã gác kiếm đi tu là điều may cho phần hồn ở tương lai. Hơi yếu vì bản chất tham dục, tiêu hao phung phí của Trời quá nhiều, cần diệt dục, tiết kiệm tinh khí, thì nguyên khí sẽ được khôi phục. Pháp luân sẽ thuận chiều tiến hóa của tâm linh, tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hườn hư. Người tu thực hành cần tiết kiệm tinh khí thần thì mới nên công. Pháp luân thường chuyển đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Trước khi hít vào, đường hướng đi lên liên tục như vậy. Thay vì hít cho thật sâu và thở ra không đều và gián đoạn thì trí tâm rất khó khai. Cần niệm Phật liên tục tương lai đại trí sẽ được khai mở rõ rệt, mỗi mỗi đều do tâm mà ra, vậy cần tu tâm sửa tánh dũng mãnh hành pháp thuận chiều phát triển của Trời Đất thì mới thành tựu.

Thế gian đô thị giả, bao nhiêu chuyện không hay đều tạo nghiệp! Tu khó tiến, cần thành tâm niệm Phật và nghe nguyên lý Thầy đã giảng trong băng, thực hành khứ trước lưu thanh thì tâm thành sẽ đạt. Chúng ta đã có một thể xác động loạn và tham dục, cần tu sửa thì mới cải tiến được. Tình đời hào hào rất hay nhưng không bao giờ làm được những gì đã đề ra. Con đã đi lạc trong đường động loạn thay vì thanh tịnh, nay chịu tu thì phải thành tâm Niệm Phật tự giải những phần trước khí đã xâm nhập nội tâm từ bao

nhiều năm qua đã giam hãm tâm thức của chính mình, sân si động loạn nhiều hơn sự thanh tịnh của Trời và Đất đã an bài. Vậy con nên ăn năn sám hối thật nhiều thì mới mở được nghiệp tâm dứt khoát tu tiến thì mới có cơ hội gác kiếm thành Phật dứt khoát thực hành Pháp Lý thì mới mong tự cứu phần hồn ở tương lai, con có một tinh thần dũng mãnh tu tiến thì tương lai sẽ có kết quả tốt.

Vạn sự trên đời bởi nhứt không,
Thành tâm tu luyện tự khai vòng,
Đường đi sáng sửa cùng chung tiến,
Thức giác Trời cao tự khai tòng.

Dứt khoát tham dâm thì tương lai sẽ được thanh nhẹ.

Đời là tạm cảnh chẳng xuyên tâm,
Thành tâm tu luyện đạo chẳng lầm,
Thực hành chánh pháp cần dứt khoát,
Quân bình tự đạt chẳng sai lầm.

Chúc con thành tâm nghiên cứu những lời Thầy phân giải mà thực hành sẽ có kết quả tốt ở tương lai.
Chúc vợ chồng con vui tiến,

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ-Kiên

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

Tại sao trên thế gian có người khao khát tìm hiểu về tâm linh của họ? Có người không cần biết đến Trời Đất, chỉ cần một ngày ba bữa cơm, có tiền đi du lịch v.v... là đầy đủ cho họ, thậm chí thích đi Thái Lan để ăn chơi cho thỏa thích

Cho nên mỗi phần hồn tiến hóa khác nhau; từ cõi con thú tiến hóa lên làm người, từ cõi tiên giáng lâm xuống hỗ trợ cho thế gian cùng tiến hóa, từ con người dũng mãnh tu tiến trở nên đại trượng phu cũng trở lại để hỗ trợ cho thế gian. Nhiều người người ta cũng là người, tại sao người ta chủ bao nhiêu công xướng mà giúp bao nhiêu người có công việc làm. Họ có cái căn duyên gì mà họ có khả năng như vậy? Chính họ cũng một người đơn giản như chúng ta. Cho nên cái cấp bậc tiến hóa đều khác nhau; nó ở giới nào tiến hóa khác nhau, giới con thú tiến hóa tới ham vui, thấy cuộc sống thế gian chỉ ham vui mà thôi, dục lạc ham vui, đó là phần hồn mới tiến hóa. Cái đó là khả năng họ chỉ tới đó thôi, chúng ta hiểu tới đó không nên chê bai họ, nhưng mà trình độ tới đó là họ phải hấp thụ những chuyện như vậy thôi. Còn những người hưởng về tâm linh trình độ khác, trước kia họ tu đã một đoạn đường, rồi họ trở lại làm người họ chỉ tiếp tục tìm con đường tu, ngoài đường khác họ không thám thía và không có cần biết tới

Tu thiền một thời gian, tánh tình nóng nảy, tự ái cùng nhiều bệnh tật giảm bớt và từ từ biến mất tại sao?

Thì cái đó là mình hành đúng pháp, lấy nguyên khí của Trời Đất giải nó ra thì tự nhiên là không có bệnh hoạn gì hết, con người khỏe mạnh. Người nào làm đúng là con người khỏe mạnh, thậm chí những người ở VN người ta bị cùi, nhưng mà họ tu thiền về Pháp Lý Vô Vi, cách xa tôi 20 năm và họ chỉ nhớ lời giảng của tôi và họ thực hành đúng đắn. tôi nói: “ Pháp này là vô cùng, chết bỏ cứ việc làm đi”. Tới ngày hôm nay họ gửi thơ qua cho biết là: “tôi đã hết nạn bệnh cùi rồi và còn đi giảng đạo giúp cho người khác”.

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo kỳ trước, chúng tôi đã nhận trực tiếp như sau : \$CAD \$US

Pham Anh Tuan (Montreal)			400
Nha.n tu+` Tha^y			300
Le^ Sy~ Tua^n (Mtl)		100	66.67
Le^ Thi. Phu'c (Montreal)		308	200.00
2 BD Thie^ n Du+o+`ng Thie^ n Thu+'c			500.00
BinKy (CA)			200.00
Luong Van Quang (AB)		300	193.55
Nguyen Tuyen Hong (CA)			500.00
Quach Ngoc Lan (AZ)			150.00
VoVi Friendship Ass. Hawai			1000.00
Bui Thi Lien (CA)			200.00
A^?n Danh (ND)			200.00
Chau Dao (CA)			250.00
Nguyen Kim Oanh (CA)			300.00
TD Hong Binh Hoang (Wa DC)			200.00
A^?n danh Santa clara, CA			300.00
Truong Hung (OH)			200.00
LA Minh (CA)			50.00

Còn trong quỹ đến ngày 7 tháng 08 – 2001 : - 72.69 \$US

Chúng tôi vẫn hàng tháng liên tục từ năm 1998 gửi đến những nơi nghèo thiếu thốn, cứu lụt v.v.. do Đức Thầy cho biết .

Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàn tật ...

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như

sau : email : aphancao@videotron.ca

Biên nhận sẽ gửi đến quý bạn đạo 1 năm 1 lần vào lúc khai thuế hàng năm.

Kính Thư

Phan Cao Thăng

HAHVV Canada

2922 Jolicoeur St.

Montreal – Quebec – H4E 1Z3 - Canada

THƠ

Tĩnh thức	Tiếng đội bên đường
<p>Hãy mau thức tỉnh con ơi Lợi danh nghiệp nặng con thời bỏ đi Bạc tiền là cái chi chi Nếu còn ham muốn nó trì nó lồi Lời khuyên hãy nhớ hãy ghi Chớ vì lợi nhỏ bỏ đi tình đời Bạc tiền sánh chuyện lời thôi Tu hành bê trễ nổi trôi tình đời Quyết tâm dũng chí xa rời Noi gương liêm chính cho đời vui tươi Hồn nhiên vui nở nụ cười Tâm linh nhẹ nhõm rười rượi lòng trần Tự nhiên hồn được an Khang Ngày đêm thanh nhẹ muôn vàn thanh thoi Ấy là theo luật của trời Tự mình thoải mái xa rời bến mê Si mê là chuyện bối bê Còn tham còn muốn khó về quê xưa Tự tâm phải biết đủ vừa Giúp như Mỹ quốc cũng chừa vừa lòng Huống gì mình cát, cộng rong Làm sao cho được vừa lòng thế nhân Từ bi là chuyện tối cần Có bao nhiêu con góp phần bấy nhiêu Tự tâm đã được mỹ miều Cần gì phải có nhiều tiền để cho Tự thân con hãy tự lo Bao giờ giải thoát hãy cho nhiều người</p>	<p>Một bận đi một học bài Học bài tự phụ học hoài không ngưng Vớ ai cũng chẳng dừng dừng Vớ ai cũng chẳng có ngừng mển thương Chớ nên khinh dễ coi thường Vớ người làm lỗi vấn vương nợ trần Phải nên vui vẻ tới gần Ủi an, an ủi tối cần thứ tha Mình người hành pháp Di Đà Yêu thương tha thứ người ta gần mình Còn như đối đãi thiếu tình Chỉ làm cho cuộc hành trình gay go Đã cùng đi một chuyến đò Trẻ già lớn bé đều lo sửa hồ Hận sân gây dậy sóng cồn Lợi đâu chẳng thấy phá đồn khó khăn Trước làm lỗi phải khuyên răn Công khai chỉ trích làm tăng hận thù Tự mình phạm lỗi âm u Yêu thương hòa dịu phá mù phá mây Hồn linh thoải mái phây phây Đạo tình phát triển đủ đầy yêu thương Kính xin tặng bạn lặn đường Thứ tha hòa ái hết vương tìn hờn Hồn linh đã được thanh thoi Hồn người đạo hữu cũng với tình đời</p>
<p>Chia Tay Chia tay khó cản lệ trào Tạm lìa mà vẫn xôn xao tâm hồn Kính xin với đấng Thế Tôn Giúp con giữ được vuôn tròn đạo tâm Thương Thầy dạy sửa sai lầm Tịnh thanh con vẫn âm thầm tiến lên Dù xa con vẫn cạnh bên Đời đời kiếp kiếp gắng nên người hiền Luôn luôn theo gót Vĩ Kiên Luôn luôn yêu quý Thầy hiền của con Nguyện luôn vẫn giữ lòng son Đêm ngày năm tháng hết lòng hiếu trung Kính bái Nguyễn Đình Trí</p>	<p>Indra Cạnh Thầy có một cô tiên Đêm ngày thanh tịnh triền miên giúp Thầy Theo Thầy đi đó đi đây Ngày giờ giây phút thơ ngây tâm hồn Thầy yêu Thầy quý như con Mấy ai sánh kịp cái con người này Chỉ tu và phục vụ Thầy Hồn thanh trí tịnh đời này mấy ai Kính bái Nguyễn Đình Trí</p>